



ประกาศ เรื่อง การสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของเมืองท่า
ออกโดยกลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

เลขที่ก้วบ้านพาหิมังเตียน (๒๐๒๑) ๑๔

ถึง กลไก (หน่วยบริหารงาน หน่วยบัญชาการ) ความร่วมมือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ของมณฑล เขตปกครองตนเอง มหานคร และกองทัพการผลิตการก่อสร้างซินเจียง หน่วยงานในกลไก
การป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และ
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดแห่งชาติ

ในช่วงนี้พบว่ามี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ หลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่
ภายในประเทศ ซึ่งล้วนเป็นการแพร่ระบาดจากต่างประเทศเข้ามาผ่านเมืองท่า แสดงให้เห็นว่าในบางพื้นที่
ยังมีปัญหา เช่น การติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ไม่ทันเวลา การบริหารจัดการแบบวงจรปิด
สำหรับคนขับรถบรรทุกข้ามแดนและบุคคลที่ทำงานผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงยังไม่เรียบร้อย การตรวจกรณีวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่จริงจัง กระบวนการนำเข้า
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นยังไม่ทั่วถึง การบริหารจัดการสถานกักกันไม่เป็นระเบียบ
มาตรการฉุกเฉินในการรับมือโรคโควิด-๑๙ ไม่แม่นยำตามวิทยาศาสตร์ และการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนยังพบจุดอ่อน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามผลการประชุมของการประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ ๖ ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ ๑๙ และคำสั่งที่สำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึง
แผนงานของพรรคคอมมิวนิสต์และสภาแห่งรัฐเป็นไปอย่างจริงจัง เร่งรัดการแก้ไขข้อบกพร่องของงานป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเมืองท่า ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคโควิด-๑๙ ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างแนวป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคโควิด-๑๙ แพร่ระบาด
จากต่างประเทศเข้าประเทศ วางแผนดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่อย่างดี จึงประกาศดังนี้

๑. พัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเมืองท่าให้สมบูรณ์

เมืองท่าต่าง ๆ ต้องศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ที่จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการท่าอากาศยาน ภายใต้กรอบกลไกความร่วมมือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ของพื้นที่ตนเอง จัดตั้งทีมงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่ด่าน ซึ่งมีผู้บริหารที่รับผิดชอบ ๑ คน
เป็นหัวหน้า ประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคระบาด ศุลกากร ตรวจคน
เข้าออกเมือง การบินพลเรือน และการคมนาคมขนส่ง ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของเมืองท่า
มีการจัดแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน เพื่อรวบรวมกำลังของทุกฝ่าย
ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้ดียิ่งขึ้น เมืองท่าที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกพร้อม สามารถพิจารณากำหนดพื้นที่แนวกันชนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรครภายใน
เขตเมืองท่า (Epidemic prevention and control buffer zone) โดยภายในพื้นที่แนวกันชน มีมาตรการ
การป้องกันและควบคุมที่เข้มงวด และภายนอกเขตพื้นที่แนวกันชน จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแบบปกติ

๒. พัฒนาระบบการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ให้สมบูรณ์

เมืองท่าต่าง ๆ ต้องติดตามสถานการณ์โรคของประเทศ/พื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวบรวมข้อมูลผลตรวจกรณีวิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าส่งมา ซึ่งมีข้อมูลผลการตรวจกรณีวิเคราะห์ที่บุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ สินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งแฉกปลอมในสถานที่ที่สำคัญ เร่งทำการวิเคราะห์ผลตรวจที่เป็นบวก

กรณีบุคคลและสินค้าที่มาจากประเทศ/พื้นที่ที่โรคโควิด-๑๙ แพร่ระบาดอย่างหนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้ทันเวลา อาทิ เพิ่มความถี่ในการตรวจกรณีวิเคราะห์ จำกัดปริมาณการเข้าประเทศ จำกัดจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางมายังจีน และยกเลิกเที่ยวบินมายังจีน เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ทำงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ เจ้าหน้าที่ทำงานที่ด่านตรวจเข้าประเทศ สถานที่กักกันโรค โรงพยาบาลรักษาผู้ติดเชื้อ และบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่ความเย็น จะต้องทำการตรวจกรณีวิเคราะห์ทุก ๒ วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ จะต้องทำการตรวจกรณีวิเคราะห์สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องทำการตรวจกรณีวิเคราะห์สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยกลุ่มคนดังกล่าวต้องนำรวมเข้าไปในรายชื่อกลุ่มคนที่จำเป็นต้องตรวจกรณีวิเคราะห์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามความเสี่ยงของสถานการณ์ในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถขยายพื้นที่และกลุ่มคนที่ต้องตรวจกรณีวิเคราะห์เพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสม

ทำการเฝ้าระวังทั้งบุคคล สิ่งของ และสิ่งแฉกปลอมไปพร้อมกัน มีการจัดตั้งเครือข่ายการแจ้งเตือนจากสถานที่ต่าง ๆ (multi-point trigger warning) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควบคุมการบริหารจัดการทั้งร้านขายยา คลินิกระดับพื้นฐาน และโรงพยาบาลเอกชนให้เข้มงวดมากขึ้น หน่วยงานแรกที่รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ เข้ามาติดต่อทำการรักษา จะต้องรับผิดชอบรายงานเรื่องเป็นหน่วยแรก

กรณีผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหายใจและมีอาการตัวร้อน ไอแห้ง อ่อนเพลีย และการรับกลิ่น และการรับรสลดลง การตรวจกรณีวิเคราะห์จะต้องเป็นรายการจำเป็นต้องตรวจขององค์การแพทย์และสุขอนามัยในเมืองท่าชายแดนทางบก

๓. ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน

เมืองท่าชายแดนทางบกจะต้องกำกับบริษัทขนส่งข้ามแดนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด “จัดแยกสินค้าและคน แยกระยะทางขนส่ง” ปฏิบัติตามรูปแบบการจัดส่งสินค้าไร้สัมผัสทั้งวิธีการขนส่งวางและดึง (Drop and Pull Transport) รับขนส่งต่อ และยกตู้

กรณีที่คนขับรถจำเป็นต้องข้ามแดน คนขับรถต้องไม่มีการลงจากรถ และจะต้องขับรถกลับภายในวันเดียวกัน และไม่ให้มีการสัมผัสกับคนภายในประเทศจีน

ดำเนินการขนส่งผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศในรูปแบบจุดต่อจุด บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Point to Point and One Stop)

เร่งการปราบปรามการลักลอบเข้าออกชายแดนที่ผิดกฎหมาย เร่งดำเนินการติดตั้งรั้วปิดกั้นตามแนวชายแดนทางบกและบริเวณด่านชายแดน เพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันและควบคุมในช่วงฤดูหนาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณแม่น้ำสายชายแดนที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เกิดจากคนลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศ

ยึดมั่นหลักการไม่จำเป็นก็ไม่ขึ้นเรือ ไม่จำเป็นก็ไม่ลงจากเรือ ไม่จำเป็นก็จะไม่ส่งเรือจีนเพื่อจัดส่งสิ่งของให้แก่เรือต่างประเทศ (attaching to foreign vessel) ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเรือที่เดินทางระหว่างประเทศ กรณีเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขึ้นเรือ ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกเรือและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ดี กรณีพบบุคคลที่อยู่บนเรือซึ่งผลตรวจกรณีวิเคราะห์เป็นบวก ตามกฎระเบียบของเมืองท่าต่าง ๆ ต้องรับเข้ามาและส่งไปรักษาที่สถานพยาบาลที่กำหนด บุคคลที่มีผลตรวจกรณีวิเคราะห์เป็นบวกยังไม่ลงจากเรือ หรือ ก่อนที่จะทำการฆ่าเชื้อหลังจากบุคคลที่มีผลตรวจกรณีวิเคราะห์เป็นบวกลงจากเรือในขั้นตอนสุดท้าย (terminal disinfection) ห้ามขึ้นเรือเพื่อดำเนินการขึ้นลงสินค้าจากเรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร ตำรวจ ตำรวจน้ำ หน่วยงานกำกับดูแลตลาด ต้องร่วมมือกันและปราบปรามการลักลอบสินค้าแข่งขันตามภาระหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น

๔. เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง

เมืองท่าต่าง ๆ ต้องตรวจสอบข้อบ่งชี้ของบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการสัมผัสโดยตรงทั้งบุคคล สินค้าและสิ่งแวดลอมจากต่างประเทศให้ชัดเจน โดยต้องกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายชื่อ และให้ปฏิบัติตามมาตรการทั้งการจัดการป้องกันตนเองตามข้อกำหนด การบริหารจัดการแบบวงจรปิด การตรวจกรดนิวคลีอิกให้มีความถี่สูง การตรวจวัดสุขภาพเป็นรายวัน และหากไม่มีผู้ติดเชื้อก็ต้องรายงานว่าผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ (zero reporting) บุคคลที่อยู่ในช่วงเวลาการบริหารจัดการแบบวงจรปิด ห้ามมีการสัมผัสกับบุคคลภายนอก

ต้องส่งเสริมการดำเนินการวิธีแบบ “๑๔+๗+๗” (ทำงานแบบวงจรปิด ๑๔ วัน+กักกันตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการทางการแพทย์ที่สถานกักกัน ๗ วัน+เฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน ๗ วัน) และจัดการสลับกะการทำงานให้ดี โดยแต่ละพื้นที่สามารถปรับระยะเวลาทำงานแบบวงจรปิดได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในพื้นที่มีกำลังคนไม่เพียงพอเนื่องจากการใช้ระบบสลับกะการทำงานมณฑลที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรรและสนับสนุนกำลังคนไปให้ตามความต้องการ

๕. ต้องทำการควบคุมการเคลื่อนไหวของบุคคลอย่างเข้มงวด

นับตั้งแต่วันที่มณฑลต่าง ๆ (เขตปกครองตนเอง มหานคร) ได้กำหนดและประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองท่าชายแดนทางบก จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ บุคคลที่เดินทางออกจากเมืองท่าชายแดนทางบก (ยกเว้นเมืองที่มีด่านติดกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า) ต้องมีผลตรวจกรดนิวคลีอิกที่เป็นลบภายใน ๔๘ ชั่วโมง บุคคลที่เดินทางไปยังเมืองท่าชายแดนทางบก ต้องตรวจกรดนิวคลีอิกอย่างน้อย ๑ ครั้ง หลังจากเดินทางไปถึงเมืองท่าชายแดนทางบกแล้ว

ต้องเพิ่มการแจ้งเตือนบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและภาระผูกพันตามกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้มีอาการตัวร้อน ไข้สูง (Health Code) เป็นสีเหลือง เป็นต้น ก่อนผลตรวจกรดนิวคลีอิกออกมา ไม่ให้เดินทางเคลื่อนไหวและไม่ไปในพื้นที่ชุมนุม

เมืองท่าชายแดนทางบก ต้องดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เรียบร้อย เช่น ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว (เข้าสถานที่ท่องเที่ยว) และแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ตามหลักการดำเนินงาน “ใครจัด ใครรับผิดชอบ” หน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ต้องกำกับบริษัททัวร์ดำเนินการตรวจเช็คกรดนิวคลีอิกของนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุป

๖. ต้องเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็น (Imported cold chain food)

เมืองท่าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นเข้าประเทศปริมาณมาก จะต้องแสดงบทบาทสำคัญของรัฐบาล โดยมีการก่อสร้างลาน/โกดังควบคุมส่วนกลางโดยผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นที่เข้าลาน/โกดังจะต้องทำการฆ่าเชื้อทั้งหมด และตรวจสอบกรดนิวคลีอิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร การคมนาคมขนส่ง การกำกับดูแลตลาด และการป้องกันโรคระบาด เป็นต้น ต้องกำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นตั้งแต่ขั้นตอนการส่งเข้าประเทศ การจัดเก็บเข้าโกดัง การผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

ทีมงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่ด่านของเมืองท่า ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระที่พกติดตัวและที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศจีน ให้คำชี้แนะสาธารณสุขให้มีความรู้ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น พยายามลดการสั่งซื้อสินค้าและการส่งของจากประเทศ/พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างรุนแรง หน่วยไพบรุษและบริษัทบริการรับส่งพัสดุด่วน ต้องดำเนินการฆ่าเชื้อต่อพัสดุที่รับให้เรียบร้อย

มณฑลต่าง ๆ (เขตปกครองตนเอง มหานคร) สั่งการให้เมืองท่าภายในมณฑลดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบห่วงโซ่ความเย็นตามพื้นที่ที่รับผิดชอบหนึ่งครั้งโดยด่วนเพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของช่องโหว่ความเสี่ยงที่มีอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างรอบด้านและรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขมายังคณะทำงานของกลไกความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ของสภาแห่งรัฐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๗. ยกระดับความสามารถในการป้องกันและควบคุมและการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-๑๙

มณฑลต่าง ๆ (เขตปกครองตนเอง มหานคร) ต้องจัดสรรทรัพยากรและกำลังด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเมืองท่าที่รับภาระการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างมาก ทั้งองค์กรควบคุมโรคระบาด โรงพยาบาลที่กำหนด แผนกผู้ป่วยนอกที่รับผู้ป่วยอาการตัวร้อน สถานพยาบาลในระดับพื้นฐาน และสถานกักกันตัวเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ลำดับยีนส์ ตรวจกรดนิวคลีอิก การกักกันตัวและรักษาพยาบาล เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด “ควรตรวจต้องตรวจหมด ควรกักกันตัวต้องกักกันตัวหมด ควรรักษาตัวต้องรักษาตัวหมด”

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับช่องทางเข้าออกด่านลานวางสินค้า ถนน และสนามบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ของหน่วยงานตรวจสอบกักกันสุขอนามัย ตรวจคนเข้าออกเมือง บริหารจัดการคนแบบวงจรปิดและขนส่งสินค้าเข้าประเทศแบบแยกระยะทาง

เมืองท่าต้องส่งเสริมการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้ประชาชนครบโดสและเพิ่มการสร้างภูมิคุ้มกันให้มากยิ่งขึ้นโดยการฉีดวัคซีนเข็มสามให้ครอบคลุม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ดำเนินการสร้างกลไกการประเมินและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจกรดนิวคลีอิก โดยมีการตรวจสอบและสุ่มตรวจ มีการลงโทษพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสารที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจกรดนิวคลีอิกเป็นไปอย่างมีคุณภาพน่าเชื่อถือและผลตรวจเป็นไปตามความจริง

ดำเนินการกักตัวรวมในสถานที่กักกันโรคที่กำหนด การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบและควบคุม การบริหารจัดการโค้ดสุขภาพ (health Code) และการล็อกดาวน์พื้นที่ ให้เป็นไปอย่างแม่นยำและถูกหลักทางวิทยาศาสตร์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบมากเกินไปโดยไม่จำเป็น

เสริมสร้างระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ระหว่างมณฑลต่าง ๆ (เขตปกครองตนเอง มหานคร) และเมืองท่าต่าง ๆ จัดสร้างระบบข้อมูลตั้งแต่การป้องกันและควบคุมของด่าน การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และการป้องกันและควบคุม (สินค้า) ผ่านระบบห่วงโซ่ความเย็นให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมทั้งบุคคลและสินค้าที่เข้าประเทศแบบวงจรปิด ยกระดับการตรวจสอบข้อมูลในภูมิภาคให้ทันเวลาและแม่นยำยิ่งขึ้น

๘. ส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เมืองท่าต่าง ๆ ต้องพิจารณาและวางแผนงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ กับงานคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนควบคู่กัน ประกาศเบอร์สายด่วนเพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการตรวจสอบปัญหาการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและราคาสินค้าเป็นประจำ แก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนในโอกาสแรก

เสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงปราบปรามพฤติกรรมผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การปรับขึ้นราคาที่ไม่สมเหตุสมผล การกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกทุกข์ได้ยาก เพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน

เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากประชาชน ชักชวนประชาชนเข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

มณฑลที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มการสนับสนุนต่อเมืองท่าเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วย
แก้ไขความยากลำบากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสแรก

๙. เสริมสร้างการดำเนินงานกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ประเด็นสำคัญของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ในเมืองท่า คือ การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างละเอียดรัดกุม

เสริมสร้างงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในเมืองท่า ซึ่งเป็นภารกิจ
ทางการเมืองที่สำคัญของมณฑล (เขตปกครองตนเอง มหานคร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงต้องเร่ง
จัดทำแผนงานของมณฑล (เขตปกครองตนเอง มหานคร) และแผนงานของหน่วยงาน ตามประกาศฉบับนี้
และปฏิบัติงานอย่างรอบคอบรัดกุม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้ปรับ
เข้ากับงานตรวจประจำวันและงานตรวจตามกฎหมายของหน่วยงานตามแต่ละพื้นที่ หากตรวจพบปัญหาให้รีบ
แก้ไขปัญหภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตามข้อกำหนด “หนึ่งเมืองหนึ่งแผนงาน” ให้ชี้แนะเมืองท่าจัดทำรายละเอียดแผน
ดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้นอย่างเข้มงวด

ทีมงานเฉพาะที่รับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรคที่ด่าน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ ทั้งการตรวจกรณินวคลีอิกต่อคน สินค้า และสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการบุคคลที่ทำงานในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงแบบวงจรมัด ให้กับกลไก (ทีมบริหารงาน
หน่วยบัญชาการ) ความร่วมมือการป้องกันและควบคุมโรคของเมืองที่สังกัดทราบทุกสัปดาห์

หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด ต้องเร่งปฏิบัติงาน
ด้านสุขอนามัยตามกฎหมาย เพิ่มการตรวจสถานที่สำคัญและขั้นตอนงานที่สำคัญมากขึ้น

คณะทำงานกลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐเพื่อตอบสนองต่อการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แนะมณฑลที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
ผลการดำเนินงานของเมืองท่าในการป้องกันและควบคุมด่านชายแดน การบริหารจัดการบุคคลที่ทำงาน
ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงแบบวงจรมัด คุณภาพและประสิทธิภาพในการตรวจกรณินวคลีอิก การบริหาร
จัดการสถานกักกันโรค เป็นต้น ผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี ละเลยต่อหน้าที่ จะมีการลงโทษตามความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมืองท่าในประกาศฉบับนี้ รวมทั้งด้านทางบก ด้านทางน้ำ และด้านทางอากาศ ที่เปิดสู่
ต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอ เมือง และมหานครต่าง ๆ ซึ่งทางมณฑล (เขตปกครองตนเอง มหานคร)
จะมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองท่าตามความต้องการของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ และประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป

กลไกการป้องกันและควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐ
เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แหล่งที่มา:

๑. เว็บไซต์รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-12/11/content_5659950.htm